

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị trực tuyến Giao ban lần 2 năm học 2021-2022

Lúc 13g 30 phút, ngày 16 tháng 02 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị Giao ban lần 2 năm học 2021-2022 với hình thức họp trực tuyến. Tham dự Hội nghị gồm có: Giám đốc, các Phó GD Sở GD&ĐT; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh; Trưởng, Phó các Phòng, Thanh tra Sở; lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện, thành phố.

Qua các ý kiến của đại biểu dự hội nghị, cơ bản thống nhất dự thảo báo cáo; phần lớn các ý kiến đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tổ chức các hoạt động dạy-học trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; một số ý kiến phản ánh về đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; biên chế giáo viên còn gặp nhiều khó khăn; thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; triển khai, chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, v.v... Trên cơ sở các ý kiến, đại diện các Phòng chuyên môn Sở đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn và đề ra hướng thực hiện trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra trong học kỳ II và cả năm học 2021-2022, Bà La Thị Thúy-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT đã chỉ đạo và kết luận Hội nghị, như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, linh hoạt và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục trong thời gian qua; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ dạy-học học kỳ I năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

2. Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục còn diễn biến phức tạp¹, mỗi đơn vị phải có kế hoạch dự kiến tình huống có thể xảy ra, phương án dạy học, phương án xử lý tình huống để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; quan tâm và thường xuyên thông tin, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh cách xử trí tình huống; linh hoạt, tổ chức các hoạt động trong phạm vi lớp học. Thường xuyên liên lạc, nắm thông tin từ phụ huynh về sức khỏe của học sinh; thông tin cho phụ huynh, học sinh thực hiện phương án “01 cung đường, 02 điểm đến” để đảm bảo an

¹ Phòng GD&ĐT huyện Bình Đại tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

toàn sức khỏe cho học sinh trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục còn diễn biến phức tạp. Tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh; cần quan tâm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Thống nhất trước 14g hàng ngày các đơn vị phải hoàn thành việc cập nhật số liệu và tình hình Covid-19 trên hệ thống.

3. Trong những tháng đầu năm 2022, nhiều văn bản, chính sách mới về GD&ĐT có hiệu lực thi hành; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ, tiến hành triển khai các văn bản, công khai ở những nơi thuận lợi nhất để cán bộ, giáo viên nghiên cứu, nắm rõ các nội dung để an tâm công tác và thực hiện đúng quy định. Lưu ý việc rà soát hồ sơ công tác tuyển dụng, rà soát ban hành các quyết định nâng lương, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm,... phải thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm nếu có phát sinh.

4. Các Phòng GD&ĐT quan tâm, tham mưu việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và nhất là các điểm lẻ. Các đơn vị tiếp tục rà soát lại tình hình cơ sở vật chất, tình hình đội ngũ, so sánh thực tế với các quy định cho phù hợp; kịp thời tham mưu các cấp lãnh đạo địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện².

5. Lưu ý các đơn vị trong việc đưa đi đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học phải có lộ trình cụ thể, tránh đưa đi đào tạo, bồi dưỡng quá nhiều CBQL, giáo viên trong một năm học dẫn đến khó khăn trong bố trí công tác quản lý và giáo viên giảng dạy. CBQL giáo dục và giáo viên thực hiện nghiêm các quy định trong việc học tập nâng cao trình độ, tham gia các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn, các lớp bồi dưỡng chính trị, tham gia các lớp bồi dưỡng modul thực hiện Chương trình GDPT 2018,...

6. Các đơn vị cần quan tâm, triển khai, có kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học tại đơn vị.

7. Đối với GDMN: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển GDMN theo Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh v/v phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025. Chú ý phát triển nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục, đẩy mạnh xã hội hóa GDMN; với vướng mắc về vấn đề đất đai, đề nghị các Phòng GD&ĐT quan tâm để kịp thời tham mưu cho UBND cấp huyện, thành phố trong thực hiện Đề án xã hội hóa GDMN; giải pháp hiệu quả để nâng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp. Để đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ, chỉ cấp phép hoạt động cho những nơi đảm bảo về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; tăng cường công tác kiểm tra về công tác nuôi dạy trẻ ở các cơ sở GDMN ngoài công lập, đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ khi đến trường học trực tiếp.

8. Đối với Giáo dục phổ thông:

² Phòng GD&ĐT huyện Chợ Lách tiếp tục tham mưu UBND huyện về vấn đề đầu tư CSVC trường học đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3 năm học 2022-2023.

- Tiếp tục triển khai, theo dõi, nắm tình hình việc tổ chức dạy học theo Chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6, việc trang bị thiết bị dạy học,... để tham mưu, chỉ đạo kịp thời;

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới hoạt động sinh hoạt chuyên môn; tạo sự phối hợp tốt giữa GV chủ nhiệm, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường với gia đình, chính quyền địa phương, cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh;

- Quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng cho học sinh để ứng phó các tình huống trước dịch Covid-19. Có giải pháp hiệu quả để hạ thấp tỉ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học ở các cấp học. Duy trì và nâng cao thành quả PCGD các cấp học.

- Việc tập huấn, chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10: yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên dự học nghiêm túc; tăng cường tự học để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

- Vấn đề lựa chọn sách giáo khoa mới phải đảm bảo đúng quy định, khách quan, công tâm; tuyệt đối không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

9. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, cụ thể:

- Tăng cường phối hợp để huy động hiệu quả học sinh bỏ học chưa trở lại trường (nhất là học sinh cấp tiểu học, THCS); thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém; tăng cường các giải pháp có hiệu quả để học sinh không bỏ học vì lý do học lực yếu, kém; không để có học sinh ngồi nhầm lớp hay hụt hẫng kiến thức khi lên lớp trên. Tăng cường và thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy-học các cấp học (nhất là cấp THCS và các trung tâm GDNN-GDTX);

- Đối với các lớp cuối cấp, nhà trường cần tập trung quan tâm, theo dõi nhiều hơn. Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX quan tâm xây dựng nền nếp giáo dục học sinh, sớm xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Lưu ý, các đơn vị phải tiếp tục rút kinh nghiệm của kỳ thi năm 2021 và thường xuyên theo dõi định hướng của Bộ GD&ĐT về kỳ thi năm 2022 để thực hiện công tác tư vấn, truyền thông cho học sinh, ôn tập, nội dung ôn tập;...

- Trong điều kiện nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục còn gặp khó khăn, các đơn vị cần bảo quản tốt CSVC, các trang thiết bị dạy học hiện có; phải đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sử dụng; rà soát kỹ nhu cầu cần trang bị và có báo cáo đề xuất kịp thời về Sở. Chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng làm mất vẻ mỹ quan trường học; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với nhiều

hình thức đa dạng, phong phú. Đảm bảo an toàn trường học; rà soát, kiểm tra các đường dây điện, tường rào, cổng trường, cây xanh to có tán lớn,... để đảm bảo an toàn cho học sinh.

10. Về tình hình biên chế còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, để đáp ứng nhu cầu dạy và học, giải pháp cơ bản là phát triển các trường ngoài công lập; xây dựng phương án tự chủ đối với một số trường có điều kiện hoặc tự chủ một phần. Đối với mầm non, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa. Vấn đề hợp đồng nhân viên (do nghỉ hưu, hộ sản) Sở GD&ĐT đã có báo cáo, kiến nghị các cơ quan có liên quan.

11. Các đơn vị phải hết sức chú trọng công tác kiểm tra quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị, an toàn, an ninh trong các nhà trường³; trong kiểm tra, đánh giá học sinh; trong tuyển dụng công chức, viên chức; trong sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; trong dạy thêm, học thêm trái quy định; trong các khoản thu đầu năm,... để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo (nếu có), không để kéo dài dẫn đến khiếu nại vượt cấp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tiêu cực trong ngành gây bức xúc trong xã hội.

12. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho ngành giáo dục để tổ chức các hoạt động giáo dục, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất, thanh toán các chế độ chính sách cho giáo viên đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành; lưu ý mua sắm thiết bị phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả sử dụng.

13. Tiếp tục vận động có hiệu quả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, góp phần giảm bớt khó khăn cho ngành; khẩn trương rà soát và kịp thời hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; kiên quyết không để học sinh không đến trường vì lý do có hoàn cảnh khó khăn.

14. Tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; chú ý công tác thi đua phải bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể theo hướng gắn với hiệu quả công việc, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, của ngành, có lộ trình thực hiện cụ thể; tập thể, cá nhân phải nghiên cứu kỹ các tiêu chí, quy định về thi đua, khen thưởng. Thủ trường các đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Lưu ý các đơn vị nhắc nhở cá nhân, tập thể tham gia viết Sáng kiến phải có tính mới, đúng thể thức, tính trung thực của sáng kiến,...; quan tâm nhiều hơn chất lượng của báo cáo thành tích (nội dung, thể thức, thành tích,...)

15. Tiếp tục tăng cường truyền thông giáo dục: Mỗi CBQL, giáo viên đều có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về những chủ trương

³ Phòng GD&ĐT huyện Giồng Trôm theo dõi, chỉ đạo trường THCS Châu Hòa quan tâm, thực hiện.

của Nhà nước, của ngành cho phụ huynh học sinh để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội. Các đơn vị chủ động báo cáo kịp thời về Phòng, Sở khi có sự vụ, sự việc xảy ra tại đơn vị; đồng thời phối hợp để ngăn chặn, xử lý kịp thời đúng quy định đối với việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, bài viết, thông tin không phù hợp, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật,... trên các trang mạng xã hội. Thường xuyên nhắc nhở trong đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục về chấp hành các quy định pháp luật, ảnh hưởng và tác hại liên quan đến “tín dụng đen”.

16. Tổ chức tốt việc quản lý tài chính, công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, tài liệu của cơ quan, đơn vị; cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành; số liệu các báo cáo đầy đủ, chính xác; theo dõi, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở giáo dục về thể thức văn bản, công tác pháp chế, quan tâm chất lượng, thời gian gửi báo cáo kịp thời; đảm bảo công tác an ninh trật tự, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị dịp lễ, tết, phòng chống cháy nổ.

17. Tiếp tục thực hiện các hướng dẫn về nhiệm vụ năm học của các cấp học; yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc; báo cáo kịp thời về Sở những vướng mắc, khó khăn.

Giao các Phòng, Thanh tra Sở theo dõi, nắm tình hình để tham mưu, đề xuất kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị có báo cáo.

Trên đây là ý kiến kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị Giao ban lần 2 năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT thông báo đến các Phòng GD&ĐT, các đơn vị biết và triển khai thực hiện nghiêm túc./.

**TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Giám đốc, các Phó GD Sở GD&ĐT (để báo cáo, chỉ đạo);
- Các Phòng, Thanh tra Sở
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố
- Các đơn vị trực thuộc
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Đăng website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, vk.

} để thực hiện;



Võ Quốc Khanh